



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ที่ ๐๒๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพของสังคม และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

เพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัยฯ ตามแนวทางการพัฒนาให้ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Quality Management : TQM) จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผน	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการอำนวยการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดกรอบนโยบายในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๓ ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) ระยะปานกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓) และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘) โดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ทิศทางของแผนพัฒนา

/...เศรษฐกิจและ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๙ - ๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน และนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่ครอบคลุม และสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา

๒. ให้การสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘)

๓. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ทิศทางของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ นโยบายกระทรวงศึกษา และนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนผลักดันให้มีกิจกรรมการทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

๔. ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘)

๕. กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘) ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

๖. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ (CEO) ให้ความเห็นชอบ

คณะทำงาน

รองคณบดีฝ่ายวางแผน	ประธานกรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ	กรรมการ
นายจำลอง สาริกานนท์	กรรมการ
นายสัมภาษณ์ สุวรรณศิริ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ	กรรมการ

/... นายไพรัตน์

นายไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์	กรรมการ
นายก้องเกียรติ มหาอินทร์	กรรมการ
นายทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์	กรรมการ
นางสาวจรัสพิมพ์ วั่งเย็น	กรรมการ
นางสาวนงนุช ศศิธร	กรรมการ
นายเกษม มานะรุ่งวิทย์	กรรมการ
นางสาวฐิติมา พุทธิบูชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสีทธิ	กรรมการ
นางสาวนิตยา วันโสภา	กรรมการ
นางสุจิตรา ชนนทวารี	กรรมการ
นายศรัณย์ จันท์แก้ว	กรรมการ
นางสาวเสาวนีย์ รัฐนิธิคุณานนท์	กรรมการ
นางสาวไอรดา สุดสังข์	กรรมการ
นางสาวจรรววรรณ ดิศวัฒน์	กรรมการ
นายไกรฤกษ์ วิเศษพันธ์	กรรมการ
นางสาวณัฐธิดา เริงธนพิบูลย์	กรรมการ
นางยุพิน ใจตระหนัก	กรรมการ
นางสาววรรณุช หลุบลดา	กรรมการ
นางสาวฉันทนา ธนาพิธานนท์	กรรมการ
นายวิโรจน์ ยิ้มชลธิ	กรรมการ
นางสาวสมใจ แซ่ภู	กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ สีเชียง	กรรมการ
นายสันติ ธรรมสุริเชษฐ์	กรรมการ
นายคณาวุฒิ มีศิริภัทร	กรรมการ
นางสาวนันทิยา พริกคง	กรรมการ
นางสาวสาวิตรี คำยอด	กรรมการ
นางสาวชุติมา น้อยสุข	กรรมการ
นางสาวนุชดาว เตชะสมุทร	กรรมการ
นายการุณย์ ถนอมพิชัย	กรรมการ
นางสาวกรกนก ไหมวิจิตร	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ ฐานะ	กรรมการ
นางสาววนาลี อุตะพรม	กรรมการ

/... นางสาววิภาวดี

นางสาววิภาวดี ชัยสุรสิทธิ์	กรรมการ
นางสาวนฤมล แสงถนอม	กรรมการ
นางประเสริฐศรี จุฬรัตน์	กรรมการ
นายสมพงศ์ อมรประสิทธิ์	กรรมการ
นายนพดล พุ่มไสว	กรรมการ
นางอมร ร่มซ้าย	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอภิษา กล่อมแสง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ศึกษา และวิเคราะห์บริบทภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘)

๒. วิเคราะห์ และจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

๓. วิเคราะห์ ทบทวน และกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ มาตรการแนวทางการดำเนินงาน และโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

๔. จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘) ที่มีคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕. เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘) ต่อคณะกรรมการอำนวยการ

/...๖.พัฒนาหลักสูตร

๖. พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตมืออาชีพตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร ที่สามารถแข่งขันได้ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๘)

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗/ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นางมธุรส เวียงสีมา
(นางมธุรส เวียงสีมา)

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น